
- สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยวิสามัญที ่ 2 ประจำปี  2567 
วันที่ 26 กันยายน  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ     

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา ชัยชุมพล  ทองแย้ม          
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต.  เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. สงัด  เศษจัตุรัส   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.   วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  

5 พันจ่าเอกนิรุจน์  เฉลียวชาติ หัวหน้าสำนักปลัด นิรุจน์  เฉลียวชาติ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 

-ตามที่ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 ต่อท่านนายอำเภอบ้านเขว้า
และท่านนายอำเภอบ้านเขว้าได้ประกาศให้มีการประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้จึงได้เชิญ
สมาชิกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ แล้ววันนี้สมาชิกอบต. บัญชา  อินาวัง ขออนุญาต
พบแพทย์เช้าแล้วจะเดินทางตามเข้าร่วมประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
ที่ประชุม 

-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัย  สามัญที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2567   
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567 
 
-รับรองรายงานการประชุมสมัย สามัญท่ี  3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2567 
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  ขอโอน/แก้ไข  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
-ขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน/แก้ไข  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับสมาชิก
ทุกท่าน ดังนี้ 
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พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
นางสาวจิราภรณ์ คำห้วยแย้ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 12 
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-ขออนุญาตเพิ่มเติมในการชี้แจงในการโอนงบประมาณได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 กรณียานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน  เนื่องจาก
ในการตั้งงบประมาณที่ผ่านมา  ในส่วนของราคาตามครุภัณฑ์มาตรฐานและฉบับปี  
2565 ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับธันวาคม 2566 จึงมีการ
เปลี ่ยนแปลง  โดยโอนงบประมาณเพิ ่มและลดรายการในรายละเอียดคำชี ้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายในข้อที่ 12 และ 13 
 
-มีข้อสงสัยกรณีในเมื ่อมีการปรับโอนงบประมาณเพิ ่มรถพยาบาลกู ้ชีพเมื ่อเพ่ิม
งบประมาณแต่ทำไมถึงมีการตัดลดรายการในส่วนของคุณลักษณะ 
 
 
 
 



 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
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-น่าจะเกิดจากภาวะเงินเฟ้อของแพงอุตสาหกรรมเหล็กมีราคาสูงขึ้น กับการกำหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลางกับรัฐบาลเคยมีนโยบายที่ ให้ใช้โครงการ
พลังงานสะอาด รัฐบาลเพิ่มภาษีแต่เนื่องจากระบบของรถยังไม่เพียงพอหรือรองรับใน
ปัจจุบัน จึงทำให้มีการปรับราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุบัน 
 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆกรณีขอโอนงบประมาณหรือไม่
หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 
-มีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
 
5.2 ขอกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
 
-จากที่ขออนุมัติต่อสภาในการโอนงบประมาณและแก้ไขเป็นแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไปนั้น เนื่องจากอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณ
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณนี้จึงมีความจำเป็นที่จะ
ขอกันเงินงบประมาณต่อสภาในครั้งนี้ต่อไป   
การขออนุมัติการเงินรายการที่ยังไม่ต่อหนี้ผูกพันประจำปี 2567 ตามรายงานที่ขอ
โอนและแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
-สำนักปลัด   
-แผนงานสาธารณสุข 
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ งบประมาณ 1,302,000 บาท  
- แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา- 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
งบประมาณ 450,000 บาท 
-แผนงานบริหารงานทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน 
เก้าอ้ีสำนักงานงบประมาณ 125,530 บาท แยกเป็น 
-เก้าอ้ีห้องประชุม 20 ตัวตัวละ3,990 บาทรวม 79,800 บาท 
-เก้าอ้ีผู้บริหารประธานสภา 2 ตัวตัวละ 7,990 บาทรวม 15,980 บาท 
-เก้าอี ้รองบริหารรองประธานสภาเลขานุการสภา 5 ตัวตัวละ 5,950 บาทรวม 
29,780 บาท 
-กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตู้บานเลื่อนผสม 2 หลังหลังละ 5,700 บาทรวม 11,400 บาท 
 
                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
 
 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต. 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ink tank printer จำนวน 1 เครื่องเครื่องละ 8,000 บา 
เครื่องสำรองไฟ 5,700 บาท 
-กองการศึกษา  แผนงานการศึกษาครุภัณฑ์กรุณา 
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 2 หลังๆละ 11,400 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ ink tank printer จำนวน 1 เครื่องเครื่องละ 8,000 บาท 
(ตามรายละเอียดที่แนบขออนุมัติ) 
 
                           
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆกรณีขอโอนงบประมาณหรือไม่
หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 
-มีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
6.1 การรายงานขออนุมัติกันเงินรายการที่ยังไม่ได้ก่อนี้ผูกพัน  ประจำปี 2567  
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
 
-รายงานเพื ่อทราบองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้รายงานขอกันงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 3 โครงการ  ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอ้อ-ซับปลากั้ง  หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 3,560,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างงบประมาณ 1,740,000 บาท  
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำแพงหนองอ้อ 1 ,542,000 
บาท (ขอใช้งบเหลือจ่าย) 
 
-การสำรวจ ภ.บ.ท 5 ก็เสียภาษีโดยตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ 2562 ได้ประกาศยกเลิกไปแล้วฉะนั้นจึงทำให้ไม่สามารถที่จะสำรวจ ภ.บ.ท 5 
ได ้ แต่หากประสงค์จะยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดำเนินการได้แต่ทาง
อบต. ไม่สามารถที่จะออกใบ ภ.บ.ท 5 ได ้
ก่อนจะพูดถึงประเด็นในเรื่องการทบทวนแผนพัฒนาและการเสนอโครงการปัญหา
ความต้องการขอชี้แจงในส่วนของเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ณ 
ปัจจุบันคร่าวๆดังนี้ปัจจุบันเงินสะสมอยู่ท่ี 10,062,761.42 บาท ใช้จ่ายไปจ่ายขาด 



 
 
 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นางดอย  ลุนชัย 
ส.อบต.  หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              -9- 
 
ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 2,911,900 บาทเดือนงบประมาณที่สามารถใช้
จ่ายได้ 7,150,861.42 บาท 
 
-วันนี้จะขอให้ทุกท่านได้นำแผนพัฒนาไปพิจารณาดูและทบทวนหาเพิ่มเติม และ
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการเนื่องจากว่าจะได้มีการกำหนดแนวทางและข้อมูล
นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาจัดทำการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 2 
พ.ศ 2566-2570 ครั้งที่ 1/2567 รวมถึงการนำข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน
โครงการกิจกรรมจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจยุทธศาสตร์ของชาติมาประกอบการ
จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาฉบับที่ 2 ต่อไปโดยขอทุกท่านได้ปรึกษาหารือชุมชนกับ
กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจน 
                            
โดยโครงการต่างๆที่จะเสนอในแผนพัฒนานั้นขอให้เน้นเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก
ในส่วนของพวกกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่ต้องใส่เข้ามาเพื ่อที ่จะให้
แผนพัฒนาถูกต้องกระทัดรัดและสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากท่ีท่านนำไปพิจารณา
ในชุมชนของท่านแล้วรีบนำส่งกลับเข้ามาเพ่ือจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมต่อไป 
 
-ผมขอให้สมาชิกทุกท่านนำโครงการที่จะเสนอในคราวนี้โดยเน้นไปที่โครงการที่อยู่ใน
แผนเป็นอันดับแรกหากโครงการที่ท่านเสนอไม่มีก็จะนำเข้าไปทบทวนเพ่ิมเติมแผนให้
โดยขอให้เสนอโครงการอย่างน้อยหมู่บ้านละไม่เกิน 5 โครงการตามลำดับความสำคัญ
และความจำเป็นเพ่ือจะได้จัดเตรียมดำเนินการออกสำรวจประมาณการด้วยตัวผมเอง
โดยจะลงไปประสานกับทุกท่านและผู้นำอีกครั้งก่อนลงพื้นที่ เพราะหากเป็นโครงการ
เร่งด่วนและจำเป็นผมจะพยายามผลักดันให้ทันในการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ในเดือน
พฤศจิกายน  แต่หากไม่ทันก็จะต้องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญคราวต่อไป 
 
-ฉะนั้นผมขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านเสนอโครงการตามลำดับของหมู่บ้าน  เริ่มจาก 
หมู่ที่ 1 
 
- บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 1 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนุ่มตามหนองอ้อถึงบ้านนางบุญ
เพียงบึงอ้อ  
2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญเรืองชั้นเขียดถึงบ้านนายกิตติชัย
นามหนองอ้อ  
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์วัดป่าถึงนานายน้อยจันเขียด  
4. โครงการไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
 
 



 
 
นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายปรีชา  วงค์จักรษุ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
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-บ้านวังกำแพง  หมู่ที่ 2 ขอเสนอ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายก้านยาตรีถึงบ้านนายสงัด
เศษจัตุรัส 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนบ้านวังกำแพง  
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังกำแพงไปบ้านหนองอ้อ  
4. โครงการไฟส่องสว่างทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
 
-บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 3 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนลูกรังบ่อขยะไปไร่นางตาดำสุดสายงบประมาณ 200,000 อยู่ใน
แผนพัฒนาลำดับที่ 105 หน้า 44  
2. ถนนลูกรังสายบ้านนางคำเบ้าถึงนานายแก่นตางบประมาณ 300,000 อยู่ใน
แผนพัฒนาลำดับที่ 104 หน้า 41  
3. ถนนลูกรังไร่นายสวัสดิ์ถึงนาบัวลา ดีขัย งบประมาณ 420,000 บาทแผนพัฒนา 
104 ลำดับที่ 37  
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะภายในบ้าน  
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
 
-บ้านหินลาด  หมู่ที่ 4 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนายโพธิ์  คุ้มนอกไปบ้านนางหลอด
สวนห้วยไพร  
2. โครงการถนนตัดใหม่จากไร่นายลิอ พลรัตน์ไปยังไร่ในล้าน  ผายแผ่  
3. โครงการยกระดับถนนลูกรังจากไร่นายบุญหลายชัยบุญไปฝ่ายห้วยซัน  
4. โครงการลูกรังจากบ้านหินลาดถึงคุ้มนอก  
5. โครงการไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
 
-บ้านยางนาดี  หมู่ที่ 5 ขอเสนอ 
1 โครงการถนนคอนกรีตสายเรียบหนองบักอึเป็นโครงการต่อเนื่องส่วนเดิมส่วนที่
เหลือมีความยาว 90 เมตรจากบ้านนายสุทัศน์ถึงถนนลาดยางบ้านนายบุญกว้าง  
2 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางอุบลถึงบ้านนายบุญกว้างขนาด
กว้าง 3.5 เมตรยาว 160 เมตร  
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองงาม  หงษ์อุดมไปลาดยางหน้า
วัดป่ายางนาดีเป็นโครงการต่อยอดเรือความยาว 80 เมตร  
4. โครงการถนนลูกรังรอบคูหนงบักอึ  หมู่ 5 ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 1,200 เมตร 
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
                              
 



 
 
นายสมรัก  สิมมามิตร 
ส.อบต.  หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
นายวาริน วุ้นชีลอง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
นางพรประภา  ดนตรี 
ส.อบต.  หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจำปี  ขานสันเทียะ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
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-บ้านส่งแคน  หมู่ที่ 6 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสมหมายถึงเมรุ (ป่าช้า)  
2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนถึงคุ้มน้อย  
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางราตรีถึงบ้านนายช่วง  
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
 
-บ้านกุดตะเคียน  หมู่ที่ 7 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกุดตะเคียนถึงแยกบ้านยางด ี หมู่ที่ 5  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนางพิมถึงบ้านนายโม่ง  
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูรถึงบ้านนางกลอง  
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัสายบ้านนางสังเวียนถึงถนนหลักหน้าหลวงพ่อใหญ่  
5. โครงการไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านและโครงการติดตั ้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 
 
-บ้านโนนนาพวง  หมู่ที่ 8 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพ่อบุญแปลงถึงบ้านนางพุทรากว้าง 4 
เมตรยาว 150 เมตร  
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุริยาถึงบ้านนายสาครกว้าง 4 เมตรยาว 
250 เมตร  
3. ยกระดับรุกรังสายแยกบ้านนางแจ่มจันทร์ถึงไร่นายสานิตย  กว้าง 3 เมตรยาว 
500 เมตร  
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 20 จุด  
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 4 จุด 
 
-บ้านใหม่ดงแดง  หมู่ที่ 9 ขอเสนอ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านใหม่หนองแดงไปบ้านซับปลากั้ง  
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางจินดา  กุสุมภ์ไปสวนปาล์มเขาจอมจ้อง 
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายดำ  ขานสันเทียะถึงประปาหมู่บ้าน 
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะ 5 จุด  
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 3 จุด 
 
-บ้านยางนาดี  หมู่ที่ 10 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนยางนาดีไปบ้านนางเข็มพร  
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสำราญไปบ้านนายบุญลือ  
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสนิท  ทวงลี  
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะภายในบ้าน  
5. โครงการกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 



 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจิราภรณ์ คำห้วยแย้ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 

                             -12- 
 
-บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 11 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดน้ำใสไปบ้านนายสวัสดิ์  
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบหนองกระทุ่มและบ้านนายชาญ  
4. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
5. โครงการกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
กรณีไฟส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้านเป็นไปได้อยากให้เป็นโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
มากกว่าเป็นโครงการโซล่าเซลล์เนื่องจากว่าคุณภาพแตกต่างกัน 
 
-บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 12 ขอเสนอ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดไปบ้านนางสุดา  จันทร์เขียด  เสริม
คอนกรีตตัวเดิม 
2. โครงการถนนรุกรังสายหนองแขมต่อเส้นเดิมซอยไร่นางประทีป  พ้ืนหัวสระ 
3. โครงการถนนลูกรังซอยอุทกวิทยาพร้อมท่อ คสล.  
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรุกรังสายหนองอ้อวังกำแพง  
5. โครงการไฟส่องสว่างสาธารณภัย 1 บ้าน  
6. โครงการกล้องวงจรปิดภายในบ้าน 
 
-โครงการต่างๆที่ทุกท่านเสนอในวันนี้ผมจะพยายามนำไปพิจารณาจัดทำโครงการ
เพ่ิมเติมในแผนและการดำเนินการให้กับทุกหมู่บ้านให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ฝากกลับไป
ช่วยกันพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านทบทวนให้ชัดเจนอีกครั้ง  หากพิจารณาให้ดีและผมจะ
ประสานนำเจ้าหน้าที ่ออกสำรวจกับทุกท่านอีกครั ้ง ส่วนกรณีไฟส่องสว่างที่เป็น
พลังงานแสงอาทิตย์จะมีแบบที่มีคุณภาพสูงกับคุณภาพต่ำหากจะดำเนินการต้อง
พิจารณาให้ดีเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างของผมที่ใช้อยู่หนองอ้อปัจจุบันก็ใช้
งานมา 4-5 ปีก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่ และหากเราเลือกใช้ไฟส่องสว่างกรณี
ไฟฟ้าในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีสายดับหากไม่มีก็จะทำให้การดำเนินการต้องใช้เวลาและ
มีความล่าช้า ถึงเวลาจะพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบอีกครั้ง ส่วนแผนที่ฝากให้ทุก
ท่านนำกลับไปพิจารณาร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านขอให้นำส่งภายในวันจันทร์  สำหรับ
กล้องวงจรปิดผมแนะนำที่จะให้ติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านเพราะจะได้
ไม่มีปัญหาเวลามีการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้าน 
 
-ผมเห็นดีด้วยหากจะมีการออกสำรวจก็อยากให้มีการสำรวจไปพร้อมๆกันเสียทีเดียว  
ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างกับกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพื่อความกระชับและ
รัดกุมในการที่จะดำเนินการโครงการในภายภาคหน้า 
 
 
 
 



 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสา อบต. 
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-หลังเลิกประชุมขอนัดหมายและซักซ้อมทำความเข้าใจกับสมาชิกอีกครั้งในการเสนอ
โครงการก่อนที่จะนำบรรจุเข้าอยู ่ในทบทวนแผนการพัฒนา เพื ่อรองรับในการ
ดำเนินการจัดทำโครงการของฝ่ายบริหาร  ให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่สามาสรถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้ต่อไป 
 

-ขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่ร่วมประชุมทุกท่านที่ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่วมกันทุกวาระด้วยดี หลังปิดการประชุม เขิญทุกท่านรับประทาน
อาหารร่วมกันที่ บ.สงแคน เพ่ือแสดงความยินดี รับขวัญ บุตรสาวแรกเกิดของ ท่าน ส.
อบต. สมรัก สิมมามิตร 
 

-กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาในเรื่อง
ต่าง ๆ ในวันนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ตามท่ีแจ้ง 
-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
-ผู้มาประชุม          13   คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม      5   คน 
-ผู้ลาประชุม           -     คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -     คน 
 
ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 
ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 
ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
          ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 


